
sþ. 464. Fyrirspurn [263. mál]
til landbúnaðarráðherra um sölu og kaup ríkisjarða.

Frá Braga Sigurjónssyni.

Óskað er skriflegs svars við þessum spurningum:
1. Hvað hefur núverandi ríkisstjórn selt margar ríkisjarðir:

a} bændum, b) öðrum, og á hvaða verði hverja jörð?
2. Hvað hefur núverandi ríkisstjórn keypt margar jarðir:

a) af bændum, b) af öðrum, og þá fyrir hvaða verð hverja jörð?
3. Hefur núverandi ríkisstjórn hafnað kaupum á nokkurri jörð og þá hvers vegna?


